



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2955-1640

ที่ กษ 1007/ ๑ ๘๙๔

วันที่ 1๖ กรกฎาคม 2552

เรื่อง การแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทดแทน

เรียน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2552 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อเริ่มปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดว่าเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมบางรายไม่มารับใบสั่งแจ้งเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับการอบรม หรือบางรายขึ้นหนังสือขอลาออกหลังจากปฏิบัติงานไปแล้วระยะหนึ่งด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ซึ่งจะต้องรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานต้นกล้าอาชีพ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทดแทนจำนวนที่ขาดและได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

1. ให้จัดแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทดแทนได้เฉพาะอัตราที่ขาดภายในเดือนกรกฎาคม 2552 และแจ้งทดแทนได้อัตราละ 1 ครั้ง เท่านั้น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552
2. การคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมและให้บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบของโครงการต้นกล้าอาชีพ ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ผ่านมา
3. ให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่แจ้งทดแทนก่อนการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยไม่สามารถเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายจากโครงการฯ
4. สำหรับเงินอุดหนุนค่าจ้างปฏิบัติงานให้ใช้งบประมาณส่วนที่เหลือของอัตราที่แจ้งทดแทนจึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการจัดแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทดแทนอัตราที่ขาดให้ครบตามจำนวน

(นายอภิชัย จีงประภา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร